



Kính thưa ngài Công Sứ Đại Sứ Quán Việt Nam,
Kính thưa bà Phó Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam,
Kính thưa quý vị,
Thưa các bạn,

Trước hết xin thay mặt toàn thể anh chị em trong Ban Tổ Chức Đêm Tình Thương chân thành cảm tạ ngài Đại Sứ và Đại Sứ Quán Việt Nam tại pháp đã đứng ra tổ chức buổi Lễ trao Kỷ Niệm Chương ngày hôm nay.

Thật là một vinh dự lớn lao đối với chúng tôi đã được mời đến đây lãnh Kỷ Niệm Chương và thành thật cảm ơn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã nghĩ đến chúng tôi thành viên của Liên Hội Việt Kiều tại Pháp.

Kính Thưa ngài Công Sứ Đại Sứ Quán Việt Nam,
Kính thưa bà Phó Chủ Tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Việt Nam,
Kính Thưa quý vị,

Dù cho chúng tôi có mang quốc tịch khác, có mang tên Lào hay tên pháp nhưng chúng tôi

vẫn mang dòng máu Lạc Hồng, vẫn nhớ đến quê hương đất tổ. Vẫn nhớ đến lời ông bà cha mẹ dạy :

Thương người như thể thương thân.

Nên chúng tôi, một số Hội Đoàn người Việt tại pháp, phần đông sinh trưởng tại Ai Lao, xứ Hoa Đại thơ mộng hiền hòa, đã cùng nhau sáng lập Đêm Tình Thương, một chương trình Từ Thiện qua Đêm Ca Nhạc Tình Thương để gây quỹ giúp trẻ em kém may



Cháu Khắc Thành Trao 1500€ cho trẻ em Làng Hòa Bình Hà Nội

mắn tại quê nhà hồng mang lại một chút ấm cúng cho các trẻ em bất hạnh gọi là *Lá Lành Đùm Lá Rách, Một Miếng khi Đói bằng một Gói khi No*, và đây cũng là cơ hội để phát huy và duy trì văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Đêm Tình Thương đã được thành lập khoảng 15 năm về trước, từ năm 1994 cho tới nay với sự hỗ trợ của thị xã Lognes và Hội Marnasia do ông thị trưởng Michel Ricart làm hội trưởng. Số tiền thu được mỗi năm tổ chức Đêm Tình Thương chung bình khoảng 5000 Euros tương đương với số tiền 100 triệu đồng và được mang về trao lại cho Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Việt Nam để dùng vào công việc từ thiện.

Một vài sự kiện trong quá trình sinh hoạt :

- Vào cuối năm 2008 anh Dương Văn Khai đã thay mặt Ban Tổ Chức hướng dẫn một phái đoàn gồm có anh chị Quang Phetmany về thăm ký túc xá tại Dak Nong do Đêm Tình Thương tài trợ và cũng đã ra Hà Nội có mang theo một ngân khoản là 5500 Euros trao cho Hội LHPN_VN, anh Dương Văn Khai cũng đã mang tiền về rất nhiều lần.
- Và mùa hè năm 2002 qua chuyến đưa gia đình về thăm quê hương lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ sinh sống tại hải ngoại tôi đã ghé thăm Hội Phụ Nữ Việt Nam tại

Thành Phố HCM và trao số tiền 4500 €uros cho Hội Phụ Nữ tỉnh Thừa Thiên Huế và sau đó ra Hà Nội viếng thăm Làng Hòa Bình-Thanh Xuân và trao quà tặng 1500 €uros cho trẻ em bị nhiễm độc màu da cam (VTV4)....



Viếng Thăm Làng Hòa
Bình-Thanh Xuân - 2002



- Sau mỗi kỳ tổ chức đều có một phái đoàn tự túc bỏ tiền túi mang hoàn toàn ngân quỹ thu được về Việt Nam trao tận nơi và cũng đã được báo chí và đài truyền hình VTV4 tiếp đón nồng hậu.

Liên Hội Việt Kiều tại Pháp là những Hội Đoàn phi chính phủ và phi chính trị, chúng tôi chỉ sinh hoạt trong phạm vi xã hội tương thân tương trợ lẫn nhau, phát huy và duy trì phong tục tập quán nơi đất khách quê người.

Một lần nữa xin thay mặt anh chị em trong Liên Hội cảm ơn Đại Sứ Quán đã tạo điều kiện cho buổi lễ được hoàn thành một cách chu đáo và tốt đẹp.

Và cũng xin thay mặt Ban Tổ Chức Đêm Tình Thương cảm ơn Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã trao tặng những Kỷ Niệm Chương thật là quý giá. Nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ những nhà hảo tâm và những thành viên của các hội đoàn trong ban tổ chức đã bỏ hết tâm huyết giúp chúng tôi hoàn thành một cách hữu hiệu Đêm Ca Nhạc Tình Thương suốt mười lăm năm nay.

Samedi 8/04/2006
de 20h30 à 2h30
Au profit des ENFANTS
du Việt-Nam

Đêm Tình Thương
12
NỮ TỬ FRATERNELLE

Salle du Citoyen
17 rue du Suffrage
Universel
77185 LOGNES

Sous le patronage de M. Michel RICARD,
président de MARNAYSA, Maire de Lognes

Artiste & Danseuse
avec l'Orchestre Pacifique
et des artistes vietnamiens de France
Johnny Nguyen Kelly Kim Lo Tien
Thanh Thanh Ngoc Bao Lyza Kim Trang

Tombola
1 billet AR Paris-Viet Nam

RENSEIGNEMENT & RESERVATION:
- Phở Quỳnh (Lê Thị Minh Châu): 01 60 17 26 32
- Bernadette Laforge: 01 60 06 88 43
- Nguyen Viet Chu: 01 60 05 83 86
- Quang Raphael: 01 60 06 15 66

PARTICIPATION:
Adulte: 15€ - Enfant (-12ans): 8€
1 billet de Tombola offerte
pour 1 réservation de 15€
avant le 1/04/2006

Rất hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục cộng tác và giữ mối liên hệ chặt chẽ dài lâu để công việc từ thiện gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tại Đại Sứ Quán Việt Nam, Paris ngày 24/4/2009

Đại Diện Liên Hội Việt Kiều tại Pháp, Hội Trưởng Hội Việt Kiều Luang Prabang tại Âu Châu,
Trưởng ban Tổ Chức Đêm Tình Thương,
Chu Khắc Thành